

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.เพื่อศึกษาการใช้หญ้าแฝกและป้องกันการ ชะล้างพังทลายของหน้าดินในแปลงปลูกพืช 2.เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายให้เป็นความสำคัญและประโยชน์ของ หญ้าแฝกในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ 3.เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ ศึกษาหาความรู้ 4.เพื่อรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกในพื้นที่	1.ปลูก-ดูแลรักษาและจัดทำแปลงสาธิตพันธุ์หญ้าแฝก พื้นที่ 2 ไร่ 2.ปลูกหญ้าแฝกชำถุง จำนวน600 ถุงจ่ายแจกแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์	
2	โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	ให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ แหล่งการจ้างงาน แหล่งผลิตอาหาร ให้แก่ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง	ด้านปศุสัตว์ปัจจุบันมีกิจการ การเลี้ยง โค-กระบือ, สุกร ,ห่าน,เป็น เทศ, ไก่ด็อก, ไก่พื้นเมือง, ไก่สามสาย, และในปีงบประมาณ 2552 จะมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเติม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บุรีรัมย์	
3	โครงการพัฒนาชีวิตราษฎร อันเนื่อง มาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อำเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	1. เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพทุกสาขา 2. เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการพัฒนาช่วย เหลือราษฎรในพื้นที่โครงการ 3. เป็นแหล่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราษฎรและทหาร ก่อนปลดประจำการ	1. ในปีเริ่มต้น สนับสนุนพันธุ์สุกรให้กับเกษตรกร จำนวน 200 ราย เมื่อเกษตรกรรุ่นแรก ได้ผลผลิตต้องมอบพันธุ์สุกรให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไป จำนวน 1 ตัว จนครบ 4 รุ่น แล้วมอบ ให้หมู่บ้านดำเนินการต่อไป 2. ในปีเริ่มต้น มอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้กับผู้ได้รับมอบพันธุ์สุกร รายละ 10 ตัว พร้อมอาหาร 20 ก.ก./ราย เมื่อเกษตรกรร่วมโครงการ ปีแรกได้ผลผลิตต้องมอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง ให้เกษตรกรรายอื่นต่อ ไป จนครบ 4 รุ่น แล้วมอบให้หมู่บ้านดำเนินการต่อไป	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บุรีรัมย์	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาโพธิ์	1.ให้โรงเรียนผลิตอาหาร โปรตีนให้นักเรียน บริโภคอย่างเพียงพอ 2.นักเรียนได้รับความรู้และทักษะจากการปฏิบัติ 3.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สำหรับชุมชน	ปัจจุบันโรงเรียน มีการจัดตั้งกองทุนโครงการไก่ไข่ซึ่งเป็นเงินกอง ทุนในการบริหารจัดการ จากการจำหน่ายไข่ไก่และเนื้อไก่ให้กับ ชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนได้บริโภคอาหาร โปรตีนที่เพียงพอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละหานทรายตามพระราชดำริ	<p>1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎร</p> <p>2. เพื่อสร้างแปลงต้นแบบและเครือข่ายการเกษตร ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน</p> <p>3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชให้แก่ เกษตรกร</p>	<p>1. เตรียมพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ 11 ไร่ มีการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันระหว่าง ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 แรงงานชาวบ้านจากหมู่บ้านแทนทัพไทย และแรงงานจากศูนย์ บริการฯ บุรีรัมย์ คัดเลือกรายกรในหมู่บ้านแทนทัพไทยที่ยากจน แต่มีความขยันและซื่อสัตย์ จำนวน 1 ครอบครัว มาอาศัยเพื่อดูแล รักษาศูนย์ฯ และเป็นเกษตรกรต้นแบบคือครอบครัวนายวิรุณ โกรัมย์ย์</p> <p>2. อบรมเกษตรกรในพื้นที่เรื่อง "พืชที่มีศักยภาพในการปลูกแซม ยางพารา" จำนวน 50 ราย วันที่ 28 มี.ค.51 เกษตรกรที่เข้ารับการ อบรมเป็นเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านศรีทายาท 8 รายหมู่บ้าน ราษฎรรักแดน 11 ราย บ้านแทนทัพไทย 15 ราย และหมู่บ้าน ไพฑูรย์รวมพล 16 ราย ทั้ง 4 หมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บร. จากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้เกษตรกร เครือข่ายการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 6 ราย</p> <p>3. ติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรในเครือข่าย การเกษตรแบบผสมผสาน ทุก 3 เดือน โดยที่ผ่านมาให้คำแนะนำ ทางด้าน พันธุ์ การปลูก-ดูแลรักษาพืช ในระบบการปลูกพืชแซมยาง พารา ได้แก่ พริก มันสำปะหลัง และพืชในระบบการปลูกพืชเดี่ยว ได้แก่ อ้อย</p> <p>4. จัดทำเอกสารวิชาการเรื่อง ชนิดพืชที่มีศักยภาพในการปลูกแซม ยางพารา จำนวน 70 ชุด</p> <p>5. สำหรับงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม 150,000 บาทจะนำไปปรับ ปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ กิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน เพื่อเป็นที่ ศึกษาดูงานแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป</p>	ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	โครงการแหล่งผลิตอาหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหารบริโภคในชุมชนและจำหน่ายเป็นรายได้สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งของชุมชน ราษฎรไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปรับปรุงรูปแบบการผลิต พร้อมพัฒนาชีวิตของราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้น	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรหลักสูตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น 270 ราย	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ป.ก.)	
7	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร 2. เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารในชุมชน 3. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรักถิ่นที่อยู่อาศัยและรักษาสภาพแวดล้อม	ประชาชนมีการปลูกข้าวโดยใช้ข้าวพันธุ์ดี มีผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในชุมชน และมีรายได้เสริมจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ มีงานทำหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าววนปี มีกองทุนจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร	
8	เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1. ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 3. ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การเพาะเห็ด กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนและการแปรรูปและถนอมอาหาร	สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร	
9	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอละหานทราย	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรในเขตพื้นที่ความมั่นคง 2. เพื่อสนับสนุนในราษฎรรักถิ่นที่อยู่อาศัย 3. เพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรในเขตพื้นที่ความมั่นคง	เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมและปลูกพืชฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวลดปัญหาการว่างงาน เกษตรกรมีการตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างถาวรในพื้นที่และเกิดความมั่นคงตามแนวชายแดน	สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านกระเจา ตำบลลำควน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	1.เพื่อแหล่งการจ้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 2.เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร 3.เพื่อแหล่งผลิตอาหารในชุมชน 4.เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปาร์กน้ำ)	1.ดำเนินการจัดงานวันหว่านวันพ้อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวเกษตรกร 497 ราย 2.ส่งเสริมการไถกลบฟางข้าวโดยสนับสนุนรถแทรกเตอร์ขนาดกลางไว้ประจำฟาร์ม จำนวน 2คันเพื่อไถกลบฟางข้าวจำนวน 54ไร่ และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์ม 3.ดำเนินการจัดงานเกี่ยวกับวันแม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเกษตรกร 250 ราย		
11	โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	1.เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร 3. เป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชน 4.เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>พื้นที่การเลี้ยง</b> บ่อดินขนาด 300 ตารางเมตร จำนวน 5 บ่อ บ่อดินขนาด 130 ตารางเมตร จำนวน 6 บ่อ กระชัง 3 x 5 เมตร จำนวน 4 กระชัง <b>ผลผลิต</b> ผลผลิตการเลี้ยงปลานิล และปลาที่บิทิมในบ่อดิน ตั้งแต่เดือนก.พ ถึง 8 ต.ค. 51 จำนวน 366 กก. (ขนาดตัวละ 500-700 กรัม) มูลค่า 16,470.- บาท (จำหน่ายกิโลกรัมละ 45 บาท) การจำหน่ายพันธุ์ปลานิล และปลานิลแดง ตั้งแต่เดือนพ.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 51 จำนวน 4,000 ตัว มูลค่า 1,200.-บาท ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลและปลาที่บิทิมในกระชังตั้งแต่เดือนพ.ค.51 ถึง 30 ก.ย. 51 จำนวน 111 กก. (ขนาด 500-700 กรัม ) มูลค่า 4,995.-บาท (จำหน่ายกิโลกรัมละ 45 บาท)	สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	
12	ชุดลอกถ้าห้วยกะบก อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาความช่วยเหลือ ตำบลลำควน อำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคันลำปะเทีย	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ต.หนองแขวง อ.ละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา อุทกภัย	เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ 1. กิจกรรมทำนบดิน สูง 1.5 ม. ยาว 500 ม. 2. กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำคัน คสล. 1 แห่ง 3. กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายน้ำปากคลอง 1 แห่ง 4. กิจกรรมขุดลอกขนาดก้นคลองกว้าง 30 ม. ยาว 70 ม. ลึก 3 ม. 5. กิจกรรมขุดลอกลำปะเทีย กว้าง 20 ม. ยาว 3,500 ม. ลึก 3 ม. 6. กิจกรรมปรับปรุงคลองส่งน้ำจำนวน 2สาย ความยาวรวม2,000ม.	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
14	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลกอนดก อำเภอโนนโพธิ์ ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
15	โครงการขุดลอกหนองกุดโคลนจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลลำควนอำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
16	โครงการขุดลอกหนองจรโรงจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลลำควนอำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
17	จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ อำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรและเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
18	จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (ก่อสร้างคลองคาคอนกรีต) จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลลำควน อำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
19	อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำ) จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
20	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยคินทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
21	โครงการผลิตอาหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงระบบส่งน้ำต้นลำปะเทีย) จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
22	โครงการขุดลอกหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลลำควน อำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
23	จัดไร่นาสวนผสม "ทฤษฎีใหม่" (ก่อสร้างฝายบ้านเสลา) จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ต.ชุมแสง อำเภอนางรอง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
24	อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำ) จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
25	โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือตำบลลำควน อำเภอกระสัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ผลงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ผลงาน 100 %	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	
26	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	1. กิจกรรมทำนบดิน สูง 1.5 ม. ยาว 500 ม. 2. กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำล้น คสล. 1 แห่ง 3. กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายน้ำปากคลอง 1 แห่ง 4. กิจกรรมขุดลอกขนาดกันคลองกว้าง 30 ม. ยาว 70 ม. ลึก 3 ม.	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
27	โครงการส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	<p>1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p> <p>2. เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่</p> <p>3. เพื่อใช้หลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน</p>	<p>1. เผยแพร่ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิก สหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน</p> <p>2. เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p> <p>3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร นอนดินแดง จำกัด</p> <p>4. ดำเนินการร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่น ในการหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	
28	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์	เกษตรกรมารับบริการปรึกษาปัญหาการปลูกพืชได้แก่ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา แจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์หัวเรือ เบอร์ 13 และกล้าแฝก ข้าวสูงเป็นการบริการเสร็จสิ้นในครั้งเดียว (02) รวม 1442 ราย ติดตามต่อเนื่อง (05) จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 517 ราย	ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์	
29	โครงการพัฒนาชีวิตประชาชน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาโพธิ์และอำเภอละหานทราย	ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนในการวางระบบบัญชีและให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียน ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ.2540จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาแบบแยกด้านแยกโครงการมาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิต	อบรม/สอนแนะบัญชีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ ครู นักเรียน ในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่รับผิดชอบงานโครงการฯ และโรงเรียนขยายผลต่อเนื่องกิจกรรมการสอนบัญชี ได้แก่ 1. การบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ 2. การบัญชีกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร เช่น กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่, กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ, กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักและไม้ผล กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงปลา, กลุ่มกิจกรรมเพาะเห็ด 3. การบัญชีโครงการอาหารกลางวัน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
30	ส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	<p>๑. เพื่อเป็นแหล่งในการสาธิต/ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรจากอาชีพการประมง</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนเพื่อการบริโภคมากขึ้น</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง</p> <p>๕. เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติอย่างยั่งยืน</p> <p>๖. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลา ให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p>	<p>ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป ๒๕๔๖-๒๕๕๑</p> <p>ผลิตพันธุ์ปลา ๘,๓๔๖,๐๐๐ ตัว</p> <p>ปล่อยปลาในแหล่งน้ำ ๓,๗๕,๐๐๐ ตัว</p> <p>แจกปลาให้เกษตรกร ๒,๖๖๒,๐๐๐ ตัว</p> <p>ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลา ๗๒๗ ราย</p> <p>ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ๒๑๐ ราย</p> <p>ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ๑๕๐ ราย</p> <p>เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ๑๒ แห่ง</p> <p>ประมงโรงเรียน ๑๔ แห่ง</p> <p>ฝึกอบรม ๖๑๐ ราย</p> <p>ติดตามและแนะนำเกษตรกร ๖๐ ครั้ง</p>	<p>-หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจัดจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>-ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำบุรีรัมย์</p> <p>- ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ</p> <p>-สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงกรมประมง</p>	
31	โครงการศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์	<p>1. เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพทุกสาขา</p> <p>2. เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการ</p> <p>3. เป็นแหล่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราษฎรและทหารก่อนปลดประจำการ</p>	<p>ผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป 2536-2552</p> <p>1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ ปีละ 120 ตัว</p> <p>การผลิตสัตว์ปีก รวมทั้งสิ้น 13,419 ตัว</p> <p>บำรุงแปลงพืชอาหารสัตว์รวมทั้งสิ้น 1,060 ไร่</p> <p>2. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์</p> <p>ฝึกอบรมเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 13 กลุ่ม</p>	<p>สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์</p>	

ลำดับ	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
32	โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	1. เพื่อเป็นแหล่งการจ้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร 3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารในชุมชน 4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่ารกน้ำ)		ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์	
33	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1. เพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 3. เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนเพื่อเพิ่มรายได้		สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	
34	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอละหานทราย	1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลา 2. เพิ่มแหล่งผลิตอาหารโปรตีน 3. สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร	1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 55 ราย 2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อหน้าโครงการฯ จำนวน 13 บ่อ มีปลาตะเพียนขาว 13,000 ตัว ปลานิล 15,000 ตัว และปลาดุกบิ๊กอุย 8,000 ตัว	สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	
35	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาโพธิ์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แนะนำอาชีพ	โรงเรียนในโครงการจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดสระทอง 2. โรงเรียนวัดฤทธิสกลิต กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด จำนวน 38 คน 2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัว-โคกสะแทน จำนวน 49 คน 3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ จำนวน 40 คน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์	